



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร ๐ ๓๖๔๖ ๑๐๗๘-๙ ต่อ ๑๐๒

ที่ พง ๐๐๓๒.๙๐๖/๑๒๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ โรงพยาบาล-บางไทร ไตรมาส ๑-๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

เรื่องเดิม โรงพยาบาลบางไทร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบางไทร เพื่อดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนฯ ตามกระบวนการหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำสั่งโรงพยาบาลบางไทร ที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางไทร และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้ดำเนินการสรุปเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ข้อกฎหมาย

- ๑) คำสั่งโรงพยาบาลบางไทร ที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐(๒)

ข้อพิจารณา รายงานสรุปผลการดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบางไทร ตามกระบวนการหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

- ๑) ไตรมาส ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบางไทร ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๒) ไตรมาส ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบางไทร ไม่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอ

- ๑) รับทราบผลการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
- ๒) อนุญาตให้นำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางไทร

Wu Dan.

(นางพัชรกัญญ์ คีร์รัตน์บุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Dr. Yung

(นายพิสิฐ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)

ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลท้บปุด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา วัน/เดือน/ปี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : คู่มือด้านการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบางไทร) รายละเอียดข้อมูล ๑รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบางไทร) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พัชรกัญญาค์ ธีร์รัตนบุรี (นางพัชรกัญญาค์ ธีร์รัตนบุรี) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ ๘ /มี.ค./๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง พิสิฐ ینگุทธ์ (นายพิสิฐ ینگุทธ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญโรงพยาบาลทับปุด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร ๘ /มี.ค./๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปภักร สนธิ (นายปภักร สนธิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ๘ /มี.ค./๖๔	